

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ

(Thời gian bắt đầu từ ngày 10 đến ngày 29 tháng 2 năm 2020)

Môn: Ngữ văn 6

Tuần từ ngày 10 đến 15 tháng 2 năm 2020 (tuần 24)

Tiết 85: Vượt thác (Học sinh tự nghiên cứu bài học và trả lời các câu hỏi dưới đây – câu trả lời sẽ được thầy cô xem xét đánh giá khi lên lớp học)

Câu hỏi 1: Nêu vài nét về tác giả và tác phẩm ?

Câu hỏi 2: Nêu bức tranh thiên nhiên trên sông Thu Bồn và hình ảnh của dương Hương Thu trong cuộc vượt thác.

Câu hỏi 3: Nêu những điểm nổi bật trong nghệ thuật và ý nghĩa của văn bản

Tiết 86: So sánh (tt) (Học sinh tự nghiên cứu bài học và trả lời các câu hỏi dưới đây – câu trả lời sẽ được thầy cô xem xét đánh giá khi lên lớp học)

Câu hỏi 1: Nêu các kiểu so sánh và tác dụng của so sánh?

Câu hỏi 2: làm bài tập sgk trang 42,43.

Câu hỏi 3: Viết một đoạn văn miêu tả có sử dụng phép so sánh.

Tiết 87: Phương pháp tả cảnh(Học sinh tự nghiên cứu bài học và trả lời các câu hỏi dưới đây – câu trả lời sẽ được thầy cô xem xét đánh giá khi lên lớp học)

Câu hỏi 1: Nêu những bước cơ bản để làm một bài văn tả cảnh và bố cục của bài văn tả cảnh?

Câu hỏi 2: Tìm một số bài văn tả cảnh và xác định được dàn ý của những bài văn đó.

Tuần từ ngày 17 đến 22 tháng 2 năm 2020(tuần 25)

Tiết 89, 90: Buổi học cuối cùng (Học sinh tự nghiên cứu bài học và trả lời các câu hỏi dưới đây – câu trả lời sẽ được thầy cô xem xét đánh giá khi lên lớp học)

Câu hỏi 1: Nêu vài nét về tác giả và tác phẩm ?

Câu hỏi 2: Nêu những chi tiết về nhân vật phrăng và hình ảnh nhân vật thầy Ha-men?

Câu hỏi 3: Nêu nghệ thuật và ý nghĩa của văn bản?

Tiết 91: Nhân hóa (*Học sinh tự nghiên cứu bài học và trả lời các câu hỏi dưới đây – câu trả lời sẽ được thầy cô xem xét đánh giá khi lên lớp học*)

Câu hỏi 1: Nhân hóa là gì và các kiểu nhân hóa?

Câu hỏi 2: làm các bài tập sgk trang 58,59

Câu hỏi 3: Viết một đoạn văn miêu tả có sử dụng phép nhân hóa.

Tiết 92: Phương pháp tả người (*Học sinh tự nghiên cứu bài học và trả lời các câu hỏi dưới đây – câu trả lời sẽ được thầy cô xem xét đánh giá khi lên lớp học*)

Câu hỏi 1: Nêu những bước cơ bản để làm một bài văn tả người và bố cục bài văn tả người?

Câu hỏi 2: Làm phần luyện tập sgk trang 62

Tuần từ ngày 24 đến 29 tháng 2 năm 2020 (tuần 26)

Tiết 93, 94 : Đêm nay Bác không ngủ(*Học sinh tự nghiên cứu bài học và trả lời các câu hỏi dưới đây – câu trả lời sẽ được thầy cô xem xét đánh giá khi lên lớp học*)

Câu hỏi 1: Nêu đôi nét về tác giả và tác phẩm ?

Câu hỏi 2: Nêu hình tượng Bác Hồ trong bài thơ và những chi tiết về tình cảm mến yêu kính phục của người chiến sĩ đối với Bác qua mỗi lần thức dậy?

Câu hỏi 3: Nêu Nghệ thuật và ý nghĩa của văn bản này?

Câu hỏi 4: Suy tầm một số bài thơ nói lên tình cảm của nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu.

Tiết 95: Ẩn dụ (*Học sinh tự nghiên cứu bài học và trả lời các câu hỏi dưới đây – câu trả lời sẽ được thầy cô xem xét đánh giá khi lên lớp học*)

Câu hỏi 1: Ẩn dụ là gì và tác dụng của ẩn dụ?

Câu hỏi 2: làm bài tập sgk trang 69,70?

Câu hỏi 3: Viết một đoạn văn miêu tả có sử dụng phép ẩn dụ.

GV : Bàn Thị Hoa